

ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
โรงเรียนวัดบวรมงคล

ประเด็น	มาตรการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
การป้องกัน การทุจริต	1) เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 2) การทำงานโดยคณะทำงาน 3) การเปิดเผยข้อมูล 4) การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2560	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางรับการร้องเรียน และ การเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ www.bm.ac.th - มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจกับการดำเนินงานของโรงเรียน - ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตของโรงเรียน - ผ่านการตรวจสอบภายในด้านการบริหารงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
การปฏิบัติหน้าที่	การจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ ให้บริการอย่าง ชัดเจนสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ การ ให้บริการของผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไป ตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ พิจารณาให้คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ ความสามารถ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มาติดต่อรับบริการได้รับการ บริการที่สะดวกรวดเร็ว - นักเรียนได้รับการจัดการเรียน การ สอนและบริการอื่น ๆ ที่ดี - ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นอย่าง สม่าเสมอและทันที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับบริการหรือมาติดต่อ ราชการมีความพึงพอใจ - นักเรียนมีคุณภาพตาม มาตรฐานของโรงเรียน - ผู้ปกครองพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการของโรงเรียน

ประเด็น	มาตรการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
การเปิดเผยข้อมูล	<p>1) การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงาน ทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหา พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป</p> <p>2) การให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึง และ สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ - มีระบบ service เพื่อให้บริการในด้านต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการจากหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
การใช้งบประมาณ	<p>1) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำรายงานผล การใช้จ่าย งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปิดเผยข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์โรงเรียน และระบบของกรมบัญชีกลาง - จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ - เปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะของการรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบทางราชการ - บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ